



ประกาศคณะกรรมการจัดการ
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

.....
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยของคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	ต้นสังกัด	งบประมาณ
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างวิจัยองค์ความรู้				
๑	แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าลายน้ำไหลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์นภาพรรณ เนตรประดิษฐ์	สาขาวิทยาการจัดการทั่วไป	๒๐, ๘๐๐ บาท
๒	แนวทางการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการทางการตลาด	อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง	สาขาวิชาการตลาด	๒๐, ๘๐๐ บาท
๓	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อาจารย์บัณฑิต บุชบา	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๔	การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดลำปาง	อาจารย์อภิชาติ ตันนิตศุภวงศ์	สาขาวิทยาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๕	ตัวแบบความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาดในเขตภาคเหนือ	อาจารย์อวิस्ता บินโซดาโอะ	สาขาวิชาการตลาด	๒๐, ๘๐๐ บาท
๖	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ในชุมชนตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	อาจารย์จรรุวรรณ ลิ้มปีไพบูลย์	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๗	วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง	อาจารย์ชิตชนก วงศ์เครือ	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๘	ปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ	M.B.A.	๒๐, ๘๐๐ บาท

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	ต้นสังกัด	งบประมาณ
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างวิจัยองค์ความรู้				
๙	อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในงบประมาณ การแบ่งปันข้อมูล ความพึงพอใจในการทำงานต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร	อาจารย์สุพรรณณี คำวาส อาจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร	สาขาวิชาบัญชี	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต นางประภา ไชยมงคล น.ส.รุจิราภรณ์ แสงอินทร์	สำนักงานคณะ วิทยาการจัดการ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๑	วัฒนธรรมการค้าปลีกรายย่อยในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง : รูปแบบการบริหารจัดการจากอิทธิพลการค้าปลีกข้ามชาติ	อาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ	สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๒	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการจัดการ วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก	สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๓	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเทียบโอนผลการเรียน กรณีศึกษา : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อาจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ	สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๔	การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านฮ่อง กอก อ.เมือง จ.ลำปาง กรณีศึกษา : การร้องเพลงขอลานนา	อาจารย์สุดจินดา ปานคำ	สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์	๒๐, ๘๐๐ บาท
๑๕	ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชี ศักยภาพของนักบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในวิชาชีพ	ผศ.กาญจนา คุมา	สาขาวิชาการบัญชี	๒๐, ๘๐๐ บาท
ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่และมีการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น				
๑๖	การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ในการจัดตั้งโรงงานเซรามิกและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา	อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวีนิ	สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป	๓๐, ๐๐๐ บาท
๑๗	การศึกษาปัจจัยและผลกระทบจากการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	อาจารย์วัลลภ สิงหราช	สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ	๓๐, ๐๐๐ บาท
๑๘	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากึ่งกระตุก บ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อาจารย์อวิสดา บินโซดาโอะ ผศ.กาญจนา คุมา	สาขาวิชาการตลาดและ สาขาวิชาการบัญชี	๓๐, ๐๐๐ บาท

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	ต้นสังกัด	งบประมาณ
๑๙	การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม	อาจารย์พรนภา บุญนำมา และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาการตลาด	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๐	การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปาง	อาจารย์นุสรุา แสงอร่าม อาจารย์วัลลภ สิงห์ราช และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาการตลาด	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๑	รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง	อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจารีและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาการตลาด	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๒	ประสิทธิผลของการบริหารการเงินภาคประชาชน	ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด	สาขาวิชาการบัญชี	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๓	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหอการค้าจังหวัดลำปาง	อาจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนาน	สาขาวิชาการบัญชี	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๔	การจัดการต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่หลวง ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๕	แนวทางการพัฒนาอาชีพผู้ผลิตเครื่องใช้จากเศษครกหินเพื่อเพิ่มรายได้เชิงเศรษฐกิจของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	อาจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร	สาขาวิชาการบัญชี	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๖	การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อม จังหวัดลำปาง	รศ.ดร.บุญจวรรณ วิงวอน และคณะ	สาขาวิชาการจัดการ (MBA) งบคส.บศ.	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๗	อิทธิพลของการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐	อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ เลิศพาชิน และคณะ	สาขาวิชาการจัดการ (MBA) งบคส.บศ.	๓๐, ๐๐๐ บาท
๒๘	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของระบบต้นทุนฐานกิจกรรมหลักฐานเชิงประจักษ์จาก บริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐	อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินตะขัน และคณะ	สาขาวิชาการบัญชี (MBA) งบคส.บศ.	๓๐, ๐๐๐ บาท

ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง สามารถดาวน์โหลดสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ที่ <http://www.mgts-lpru.com/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญพรรณ วิงวอน)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ